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Mætt	  voru	  :	  Bryndís,	  Stefán,	  Þórey,	  Svanhildur,	  Saga,	  Valdís	  og	  Júlía	  ritari.	  

Hrafnhildur	  og	  Katrín	  boðuðu	  forföll.	  

	  

	  

1. Bryndís	  kynnti	  skóladagatal	  næsta	  skólaárs	  og	  óskaði	  eftir	  tillögum	  og	  

athugasemdum	  eigi	  síðar	  en	  á	  morgun.	  

Þórey	  spurði	  hvort	  skóladagatalið	  væri	  	  nú	  fáanlegt	  á	  fleiri	  tungumálum	  

og	  Bryndís	  sagði	  að	  það	  ætti	  að	  vera	  aðgengilegt	  á	  heimasíðu	  skólans.	  

	  

2. Bryndís	  sagði	  frá	  vinnu	  við	  almennan	  hluta	  skólanámskrár	  og	  

jafnréttisáætlun	  skólans	  og	  af	  hverju	  henni	  hefði	  seinkað.	  	  	  

	  

3. Útfrá	  umræðu	  um	  jafnrétti	  meðal	  nemenda	  var	  talað	  um	  lýðræðisfundi	  og	  

Saga	  sagði	  frá	  sinni	  tillögu	  að	  framkvæmd	  slíks	  fundar.	  Hugmyndir	  

hennar	  voru	  góðar	  og	  ákveðið	  var	  að	  halda	  lýðræðisfund	  með	  nemendum	  

á	  unglingastigi	  í	  apríl	  nk.	  Ákveðið	  var	  að	  fá	  tillögur	  að	  umræðuefnum	  hjá	  

nemendum	  og	  auk	  þess	  leita	  hugmynda	  hjá	  námsráðgjafa	  í	  Akurskóla.	  

	  

	  

Fleira	  ekki	  gert	  og	  fundi	  slitið.	  

Fundarritari	  	  

Júlía	  Jörgensen	  

	  

	  


